

## ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความรู้และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก อาจารย์ ดร.สพสันต์ เพชรคำ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วัฒนินท์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านในการชี้แนะ ปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ยิ่งจนงานวิจัยสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ปฐม หงส์สุวรรณ ประธานกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.ปิยะจันต์ ปัทมดิลก กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงค์ กรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ท่านได้ให้ความเมตตาในการสอบและกรุณาตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ มากขึ้น และขอกราบรำลึกถึงพระคุณของ อาจารย์ ดร.สพสันต์ เพชรคำ อาจารย์ ดร.ปฐวีดา วิปชชา ที่ท่านได้กรุณาให้ ข้อเสนอแนะ และกำลังใจแก่ลูกศิษย์อยู่เสมอ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง

ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน กำนันบ้านเป่า ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ หมู่บ้านภูและชาวบ้านภู ทั้งสองหมู่บ้านที่ให้ข้อมูล แนวคิดเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเครื่องมือวิจัย จนได้เครื่องมือคุณภาพสำหรับการวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ห้องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านภู เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ วิจัยที่ได้สละเวลาในการให้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

ขอกราบบูชาพระคุณ คุณพ่อสนุก-คุณแม่คาย เขียวมณีรัตน์ ผู้ให้กำเนิดและเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง คอยให้กำลังใจ ให้การสนับสนุน และคอยเฝ้าดูความสำเร็จของลูกทำให้ลูก มีร่างกาย แรงใจ ที่จะนำความสำเร็จมาเพื่อท่าน และขอบคุณ พันตำรวจโทหญิง รัตติยา เขียวมณีรัตน์ นายรัฐพงษ์ เขียวมณีรัตน์ และ ด.ช.พนมพงษ์ เขียวมณีรัตน์ ผู้เป็นภรรยาและบุตร ที่อยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจและเป็นแรงผลักดันจนวิทยานิพนธ์สำเร็จ ขอขอบคุณญาติพี่น้องและ เพื่อน ๆ ตลอดจนเพื่อนร่วมงานที่คอยให้กำลังใจอยู่เสมอ คุณค่าทั้งหลายที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณแต่บิดามารดาและครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ชีวิต สติปัญญาและจริยธรรมอันเป็นเครื่องชี้นำและเสริมสร้างชีวิตที่สมบูรณ์แก่ผู้วิจัย

พงศ์วิชัย เขียวมณีรัตน์